

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามสกุลเงินภูมิภาค, กังวลหนี้ยุโรปยังคงกดดันตลาด**

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามสกุลเงินภูมิภาค และสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ ดีลเลอร์ มองว่า ความวิตกต่อการแก้ไขปัญหาหนี้ในยุโรป ยังคงกดดันตลาด ในช่วงนี้

\*ยูโรร่วงแตะระดับต่ำสุดรอบ 3 สัปดาห์ ช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจาก การตรวจสอบบัญชีของภาคธนาคารของสเปน ไม่สามารถคลายความกังวล เกี่ยวกับความคืบหน้าของสเปน ต่อการขอความช่วยเหลือเพื่อพยุงฐานะ การคลังของประเทศได้

\*รายงานการตรวจสอบบัญชีอิสระเมื่อวันศุกร์ พบว่า ภาคธนาคารของสเปน จะต้องเพิ่มทุนอีก 5.93 หมื่นล้านยูโร เพื่อจัดการกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ แต่สเปนระบุว่า จะขอเงินช่วยเหลือจากยุโรปเพียง 4 หมื่นล้านยูโร เพื่อ ช่วยเหลือภาคธนาคาร

\*มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส จะทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือของสเปน และ อาจปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงสู่สถานะขยะ หลังจากเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ผ่านมา อีแกน-โจนส์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออีกแห่งหนึ่ง ปรับลด อันดับความน่าเชื่อถือของสเปนลงสู่สถานะขยะ ไปแล้ว

\*ความวิตกเกี่ยวกับสถานการณ์ของสเปน กดดันสกุลเงินของประเทศผู้ส่งออก สินค้าโภคภัณฑ์ โดยดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวกลับลงมาจากที่ระดับต่ำสุดรอบ 2 สัปดาห์ ที่ 1.0328 ดอลลาร์ ซึ่งเคยเข้าทดสอบเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว

\*รายงานผลสำรวจความเชื่อมั่นภาคธุรกิจประจำไตรมาส ของธนาคารกลาง ญี่ปุ่น(บีโอเจ) พบว่า ผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่นคาดว่า ดอลลาร์จะอยู่ที่ระดับ เฉลี่ย 79.06 เยน ในปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมี.ค.ปี 56

\*ตลาดแทบไม่มีปฏิกิริยาต่อรายงานของสื่อที่ว่า นายกรัฐมนตรีโยชิฮิโกะ โนตะ ได้ตัดสินใจแต่งตั้งนายโคริกิ โจจิเมะ ส.ส.อาวูโตะ ในพรรคประชาธิปไตย ของญี่ปุ่น เป็น รมว.คลังคนใหม่ ในการปรับคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในวันนี้

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.824 บาท

\*09.44 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.86/88 จาก 30.76/80 เมื่อวันศุกร์  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.86/88 จาก 30.76/78 เมื่อวันศุกร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 77.90/98 จาก 77.98 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2813/16 จาก 1.2843 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"บาทเข้านี้อ่อนค่าตามทุกสกุล หลังจากดอลลาร์กลับมาแข็ง แล้วหุ้นก็ร่วงลง  
ทองคำก็ลงมาด้วย ก็เป็นแรงขาย(บาท)จาก player เดิม แต่ปัจจัยก็ยังไม่ได้อะไร  
ที่ใหม่ไปกว่าก่อนหน้านี้" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทเข้านี้อ่อนค่าตามสกุลเงินภูมิภาค หลังความกังวล  
ต่อปัจจัยของสเปน และหนี้ยุโรป กดดันให้สกุลเงินและสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ อ่อนค่าลง  
ขณะที่ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้น

แต่ดีลเลอร์ คาดว่า ปัจจัยดังกล่าวคงไม่ได้กดดันตลาดมากนัก และแนวโน้ม  
ในระยะต่อไปของเงินบาท ยังน่าจะค่อยๆ แข็งค่าได้อยู่ โดยมองกรอบการเคลื่อนไหว  
ของเงินบาทในวันนี้ ไว้ที่แนวรับ 30.90 และแนวต้าน 30.80

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้